

สำเนา



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๕๓๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

๑. พันตำรวจโท ชนะชัย ใจกล้า สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑

๒. ร้อยตำรวจเอก ธนกฤต กาญจนมาศ รองสารวัตร กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒

๓. ร้อยตำรวจเอก อำนวย คงกลิ่น รองสารวัตร ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสุทิสสาร ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓

๔. ดาบตำรวจ สุพรรณ ของใส ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔

๕. ดาบตำรวจ ชยพล วงษ์ปิ่น ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕

๖. ดาบตำรวจ มนัสวี จรรยาลักษณ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๖

๗. ดาบตำรวจ พรเทพ สังขาระ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗

๘. ดาบตำรวจ สยาม ทองมนต์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๘

๙. จำสืบทตำรวจ กิตติภูมิ จีนแปลงชาติ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๙

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องคดีอาญาข้อหาเป็นเจ้าของงานร่วมกัน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้นตามคดีอาญาที่ ๒๑๗๕/๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง โดยมีพฤติการณ์แห่งคดีกล่าวคือเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายคือนายไซ หรือ MR.SAI สัญชาติवानูอาทูน อยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๒๓/๘๘ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมกับภรรยา, คนขับรถ, เพื่อนชาวจีน และแม่บ้านคนรับใช้ ได้มี

ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก แสดงตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจประจำกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ พร้อมกับแสดงหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้นายไซ ตรวจสอบเพื่อขอทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒๓/๘๘ โดยในการตรวจค้น ผู้ถูกกล่าวหาที่สามเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหมายค้นพร้อมทั้งอ่านให้นายไซฟัง โดยมีผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นยืนอยู่ใกล้ๆ และมีผู้ต้องหาที่เป็นราษฎรทำหน้าที่เป็นผู้แปลภาษาลำมจีนให้กับนายไซฟัง นายไซจึงยินยอมให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก เข้าทำการตรวจค้นในระหว่างการตรวจค้นได้ใช้โทรศัพท์มือถือ เปิดหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายไซให้นายไซดู โดยอ้างว่านายไซมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมหนังสือเดินทางที่ผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ ถูกจับกุมดำเนินคดีต่อศาลอาญารุงเทพใต้ไปก่อนแล้วจำนวน ๔ ราย และขัดท้าวว่านายไซมีความเกี่ยวข้องกับคดี โดยในระหว่างตรวจค้น ให้นายไซและบุคคลในบ้านใช้โทรศัพท์มือถือ อีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ยังได้แจ้งกับนายไซว่าได้จ้างแรงงานบุคคลต่างด้าว ซึ่งเป็นความผิดต้องถูกดำเนินคดี โดยที่นายไซยืนยันว่าตนเองมิได้กระทำความผิด จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ได้ร่วมกันข่มขู่เรียกเอาทรัพย์สินจากนายไซ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี โดยให้ผู้ต้องหาที่เป็นราษฎรเป็นผู้สื่อสารเรียกรับเอาเงินจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท หรือเงินสกุลดิจิทัล จำนวน ๑๐ ล้าน USDT แต่นายไซแจ้งว่าไม่มีเงินสกุลไทยมากถึงขนาดนั้น และไม่ตกลงยินยอมด้วย โดยในการตรวจค้นปรากฏว่า ได้พบเงินสดจำนวนหนึ่ง , เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ แต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก มิได้นำเอาเงินสดไป แต่ได้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับนำตัวนายไซ และบุคคลในบ้านไปยังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ เมื่อมาถึงศูนย์ราชการ อาคารบี ลานจอดรถ ชั้นดาดฟ้า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ยังคงทำการเจรจาให้นายไซจ่ายเงินอีกครั้ง โดยครั้งนี้เหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท แต่นายไซก็มิได้ตกลง จึงได้มีการพาตัวนายไซและภรรยาเดินเข้าไปในอาคารไปยังกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ สำหรับบุคคลในบ้านคนอื่น ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก มิได้ให้เข้าร่วมฟังการสอบ โดยในระหว่างที่สอบปากคำนั้นได้มีผู้ต้องหาที่เป็นราษฎรทยอยตามเข้าร่วมฟังการสอบปากคำ จนสุดท้ายผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ได้ให้นายไซโอนเงินสด USDT จำนวน ๕ ล้านบาท นายไซจึงได้ตกลงและให้เพื่อนของนายไซโอนเงินให้กับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก โดยให้โอนเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลของผู้ต้องหาที่เป็นราษฎรทำหน้าที่ล่ามแปล จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก จำนวน ๙,๒๕๓ USDT และครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ USDT จากนั้นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ได้ให้นายไซลงชื่อในเอกสารที่แจ้งว่าไม่พบการกระทำความผิดและได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับนายไซภรรยา และบุคคลอื่นๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ได้ยึดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป จากนั้นได้ให้นายไซและภรรยากลับไป หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ต้องหาที่เป็นราษฎรได้ติดต่อมายังนายไซ โดยแจ้งว่าหากต้องการทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังการแจ้งครั้งนี้ นายไซจะต้องจ่ายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท นายไซอยากทราบว่าบุคคลใดที่กลั่นแกล้งตนจึงยอมโอนเงินให้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐,๘๘๕ USDT แต่ปรากฏว่าภายหลังไม่สามารถติดต่อกลุ่มผู้ต้องหาได้จึงเชื่อว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ที่เป็นเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์จึงมอบอำนาจให้นายความมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ กับพวก ในคดีนี้

พฤติการณ์การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๓.๔๐ นาฬิกา ต่อเนื่องกัน ที่บ้านเลขที่ ๑๒๓/๘๘ หมู่บ้านเดอะซิตี บางนา ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๗๙ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการและ กำหนดแนวทางปฏิบัติ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ และบันทึกสั่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปร) ที่ ๐๐๐๑(ปร)/๑๑๓ ลง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานบริหาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพวกในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. พันตำรวจเอก สมยศ ศรีเรือง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๓ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นประธานกรรมการ
๒. พันตำรวจโท พงศกร ศรสันติ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ กองตรวจราชการ ๖ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
๓. พันตำรวจตรี นิกร เพ็งเลีย สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๒ กองตรวจราชการ ๙ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
๔. พันตำรวจตรี ชรัญ ไชยธงรัตน์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๒ กองตรวจราชการ ๑๐ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ
๕. ร้อยตำรวจเอก ทศพล รอดสงค์ รองสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ ๒ กองตรวจราชการ ๑ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวน มาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่มีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

พลตำรวจโท

(นายอุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์)

พันตำรวจเอก

(ดนู กล่ำสุ่ม)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รองผู้บังคับการกองกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองกฎหมาย

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗